



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออบจ.ลำปาง โทร ๐ ๕๕๒๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๖
ที่ ลป ๕๑๐๐๑/ว ๑๐๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ว่าได้ตรวจสอบ
พบเพจ Facebook ชื่อ “ศูนย์ดำรงธรรม” ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปภาพ
ประจำตัวและภาพหน้าปก โดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานประวัติการสนทนา รวมถึงใบแจ้ง
การโอนเงิน (สลิป) ที่ถูกฉ้อโกงไปที่บัญชี LINE ชื่อว่า “ศูนย์ช่วยเหลือ” รหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) ว่า “@303dainj”
และกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook
ว่าได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ปลอมชื่อ “สืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิด
ทางเทคโนโลยี” ซึ่งได้นำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน
ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเพจดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเพจจริง และเมื่อมีประชาชนติดต่อเข้าไปทาง Facebook
Messenger มิจฉาซีพจะส่งรหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) พร้อมลิงก์เพิ่มเพื่อนซึ่งใช้บัญชี LINE ชื่อว่า
“ศูนย์ช่วยเหลือ” จากการตรวจสอบพบว่า บัญชี LINE ดังกล่าว ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สามารถช่วยเหลือ
และติดตามคดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาซีพได้ จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เช่น
หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต รวมไปถึงหลักฐานทางคดี เช่น การพูดคุยกับคนร้าย หลักฐานการ
โอนเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่แอบอ้างอาจนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ เช่น การนำข้อมูล
ไปโจรกรรมข้อมูล (Hack) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หลอกยืมเงินผู้อื่น หรือใช้รหัสบัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการ
หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคารหรือนำข้อมูลไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาซีพ หรือนำไปแอบอ้างทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ต่างๆ เป็นต้น

เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน
ในช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม จึงแจ้งให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ทราบและให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง www.lp-pao.go.th และสื่ออื่นๆ ตามเห็นสมควร
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายรุ่ง ศรีโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



QR Code

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับที่ 1381
วันที่ - 2 พ.ค. 2566
เวลา 13.43 น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เลขรับที่ 301
วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา